

Số: 167/BC-UBND

Minh Long, ngày 16 tháng 9 năm 2013

BÁO CÁO

**kết quả khắc phục những tồn tại hạn chế theo kiểm điểm
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương (khóa XI)
“ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay ”**

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/HU ngày 20/4/2012 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay ”, các đơn vị, địa phương đã tiến hành kiểm điểm và giải trình một số nội dung gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 4, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, cụ thể:

1/ Nội dung gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy:

- Công tác hướng dẫn và giám sát xét chọn hộ nghèo, thực hiện công tác giảm nghèo còn nhiều bất cập;
- Tổ chức hướng dẫn các xã xét chọn đối tượng làm nhà theo Nghị định 167 của Chính phủ chưa tốt;
- Xét chọn đơn vị cung ứng lúa giống theo chương trình trợ cước, trợ giá có mức giá cao hơn giá thị trường; Tổ chức cấp phát giống cây trồng, vật nuôi còn nhiều sai sót, hiệu quả đem lại còn thấp;
- Thẩm định dự án trồng cây chè còn lỏng lẻo; Tổ chức hướng dẫn nhân rộng các mô hình sản xuất còn hạn chế; Công tác xây dựng NTM còn chậm;
- Công tác quản lý đất đai còn hạn chế; tình trạng làm nhà trên đất nông nghiệp còn xảy ra; Công tác quản lý việc khai thác khoáng sản còn lỏng lẻo;
- Công tác quản lý rừng phòng hộ, công tác bảo vệ rừng trong huyện còn nhiều hạn chế;
- UBND các xã thực hiện một số dự án, công trình tiến độ còn chậm; công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình đầu tư trên địa bàn còn yếu kém;
- Trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân của một số y, bác sỹ chưa tốt;
- Chất lượng dạy và học chuyên môn còn chậm; Công tác quản lý trường lớp còn yếu kém; Tình trạng học sinh bỏ học đang gia tăng;

2/ Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên:

2.1/ Công tác hướng dẫn, giám sát xét chọn hộ nghèo:

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch công tác. Đặc biệt là đối với công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện và thực hiện chương trình 30a của Chính phủ. Kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo và ban hành Quyết định hoạt động của Ban chỉ đạo, phân công thành viên Ban chỉ đạo giúp xã trong việc triển khai công tác giảm nghèo. Cử cán bộ chuyên môn tăng

cường đi cơ sở hướng dẫn xét chọn hộ nghèo và triển khai các chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo và tư vấn về công tác XKLD để đảm bảo cuộc sống cho người nghèo phát triển làm giàu chính đáng.

Ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn việc rà soát, xét chọn hộ nghèo một cách chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh tăng giảm hộ nghèo trong toàn huyện cụ thể: hộ nghèo cuối năm 2011 là 2393, chiếm tỷ lệ 52,77% nhưng đến 31/12/2012 hộ nghèo trên địa bàn còn 2149 hộ, giảm 244 hộ đạt kế hoạch so với tình giao, hiện tỷ lệ hộ nghèo là 46,22% và có kế hoạch định hướng giảm nghèo năm 2013 là 7%.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã kiểm tra các chương trình giảm nghèo cụ thể là chương trình 30a và các chương trình mục tiêu lồng ghép trên địa bàn huyện, bước đầu cũng đã đạt được một số kết quả trong việc xét chọn hộ và cấp cây, con giống.

2.2/ Tổ chức hướng dẫn các xã xét chọn đối tượng làm nhà theo Nghị định 167:

Thực hiện các Quyết định số: 23/QĐ-UBND ngày 8/2/2012 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2012 nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (phân cho huyện Minh Long 355 nhà/355 hộ) và Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Chính phủ đợt 1/2012 (phân cho huyện Minh Long 115 nhà/115 hộ).

Thực hiện các Quyết định trên của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp các xã rà soát lại danh sách hộ nghèo thuộc giai đoạn 2006 – 2010 tại các xã; tăng cường chỉ đạo rà soát đúng đối tượng được thụ hưởng theo Quyết định 167 của Chính phủ, từ đó đã loại khỏi danh sách 69 hộ không đúng đối tượng được hỗ trợ.

2.3/ Xét chọn đơn vị cung ứng lúa giống theo chương trình trợ cước, trợ giá có mức giá cao hơn giá thị trường; Tổ chức cấp phát giống cây trồng, vật nuôi còn nhiều sai sót, hiệu quả đem lại còn thấp;

Căn cứ Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg. UBND huyện chỉ đạo UBND các xã tổ chức họp dân, chốt đối tượng, chọn cây, con giống theo đúng nhu cầu của người dân. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lựa chọn những đơn vị có khả năng cung ứng chào giá cạnh tranh từng mặt hàng. Từ đó, thời gian qua đã khắc phục được tình hình thực hiện hỗ trợ trực tiếp cây, con giống cho nhân dân; chất lượng, giá cả phù hợp thấp hơn thị trường tại thời điểm. Mỗi năm thực hiện đều tiết kiệm được 40 đến 50 triệu đồng (khoản chênh lệch này huyện mua tăng số cây, con giống cấp cho dân).

2.4/ Thẩm định dự án trồng cây chè còn lỏng lẻo; Tổ chức hướng dẫn nhân rộng các mô hình sản xuất còn hạn chế; Công tác xây dựng NTM còn chậm;

UBND huyện chỉ đạo phòng NN & PTNT và UBND các xã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm trong việc lập phương án hỗ trợ, thẩm định, cấp phát

giống cây chè; đến nay thủ trưởng các cơ quan và chủ tịch UBND các xã đã nghiêm túc kiểm điểm nhận khuyết điểm và rút kinh nghiệm.

Năm 2013, UBND huyện tổ chức kiểm tra hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ của huyện gồm có các chương trình: Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP, chương trình hỗ trợ sản xuất 135-II và chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thường trực huyện ủy đối với chương trình: Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP, chương trình hỗ trợ sản xuất 135-II.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên đi cơ sở để hướng dẫn sản xuất có hiệu quả hơn, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân nhận thức được các quy trình sản xuất để áp dụng vào sản xuất; nhân rộng các mô hình khuyến nông để nhân dân học tập và hướng dẫn nhân dân chọn, cây con giống cho phù hợp với địa phương. Tuy nhiên vẫn còn 2 xã (Long Mai, Long Hiệp) xét chọn hỗ trợ cây, con giống còn dãn trải, chưa thực hiện nghiêm chủ trương của Huyện ủy, UBND huyện. Qua đó UBND huyện đã chỉ đạo 2 xã điều chỉnh phương án để chấp hành chủ trương hỗ trợ sản xuất đúng quy định.

2.5/ Công tác quản lý đất đai còn hạn chế; tình trạng làm nhà trên đất nông nghiệp còn xảy ra; Công tác quản lý việc khai thác khoáng sản còn lỏng lẻo;

UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện. Nhờ đó thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai cơ bản chặt chẽ và nghiêm túc, đúng luật Đất đai, bằng những quyết định hành chính về đất đai của huyện như việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp bảo lãnh, góp vốn bằng QSD đất... của hộ gia đình và cá nhân đúng trình tự thủ tục qui định.

Dự án VLAP, UBND huyện chỉ đạo thường xuyên trong việc tiếp tục rà soát, chỉnh sửa trong giấy chứng nhận QSD đất để cấp cho dân, đến nay đã cấp cho dân được 95% số giấy CN trong dự án.

- Ngay từ đầu năm 2013 UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng phương án kiểm tra khảo sát các bến bãi trên dòng sông Phước Giang từ Thanh An đến xã Long Sơn để khoanh vùng, đo vẽ và xác định trữ lượng cát, sỏi lòng sông, đá lán cũng như các đồi núi trọc để lấy đất dùng làm vật liệu san lấp cho các công trình và nhu cầu của nhân dân, bằng hình thức đấu giá công khai để có nguồn thu cho xã, huyện. Đồng thời có văn bản chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản.

2.6/ Công tác quản lý rừng phòng hộ, công tác bảo vệ rừng trong huyện còn nhiều hạn chế:

UBND huyện đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Minh Long và UBND 5 xã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện, phân công cán bộ bám sát địa bàn nắm bắt tình hình kịp thời xử lý, tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng ở địa bàn, đến nay việc mua, bán, vận chuyển lâm sản giảm đi rất nhiều.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống cho công chức, viên chức. Đã thành lập tổ kiểm tra giám sát, tăng cường chấn chỉnh hoạt động công vụ của lực lượng Kiểm lâm theo tinh thần Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và hợp đồng lao động, giữ vững sự đoàn kết trong nội bộ cơ quan.

2.7/ Thực hiện một số dự án, công trình tiến độ còn chậm; công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình đầu tư trên địa bàn còn yếu kém:

UBND huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND 05 xã, Ban quản lý các dự án đầu tư tiến hành kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện một số dự án, công trình tiến độ còn chậm; công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình đầu tư trên địa bàn còn hạn chế; đến nay Chủ tịch UBND xã đã nghiêm túc kiểm điểm nhận khuyết điểm và rút kinh nghiệm trong việc điều hành, lãnh đạo tại địa phương.

- Nhìn chung Chủ tịch 05 xã đã tập trung khắc phục cơ bản được những nội dung sau:

+ Ngay từ đầu năm UBND xã đã tập trung chỉ đạo các ban ngành của xã căn cứ vào các Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên để triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện. Vì vậy mà các chủ trương của Đảng nhà nước được thực hiện kịp thời và có hiệu quả

+ Ngay sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4, UBND các xã đã họp ban quản lý và ban giám sát cộng đồng để đánh giá và khắc phục những thiếu sót trong quá trình theo dõi giám sát các công trình đang đầu tư xây dựng trên địa bàn xã và quản lý các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đồng thời phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong ban quản lý và ban giám sát cộng đồng. Nhờ vậy mà một số công trình mới được đầu tư xây dựng trên địa bàn chất lượng và tiến độ luôn được đảm bảo.

2.8/ Trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân của một số y, bác sỹ chưa tốt;

Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Giám đốc Trung tâm y tế huyện tăng cường nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và được Ban giám đốc Trung tâm y tế thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Đưa vào sử dụng 1 số trang thiết bị hiện đại như: (máy siêu âm, máy X. quang, máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy điện tim, máy Doppler tim thai, máy monitor theo dõi sản khoa theo dõi bệnh nhân và một số thiết bị khác...); triển khai khu vực khám bệnh với nhiều phòng khám,

- Bố trí bộ phận đón tiếp ban đầu; hướng dẫn người bệnh nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân; bố trí phòng thu viện phí, Phòng cấp phát thuốc, Phòng cấp cứu, các phòng làm việc liền kề nơi bệnh nhân dễ nhìn thấy để tiện cho công tác cấp cứu và chăm sóc người bệnh, sử dụng phần mềm cho đơn thuốc trên máy tính;

- Có bố trí ghế ngồi chờ của từng phòng khám, có nước uống cho bệnh nhân, tổ chức bốc số khám bệnh theo thứ tự, có bàn hướng dẫn để tiếp nhận và hướng dẫn bệnh nhân bốc số khám bệnh và làm các thủ tục hành chính khác....;

- Trang trí các vật dụng như: Bàn, ghế tủ đầu giường, áo, quần bệnh nhân, quạt điện đã trang bị đầy đủ cho các Khoa điều trị.

- Bố trí phòng thu viện phí nơi bệnh nhân dễ nhìn thấy để thuận tiện cho công tác thu viện phí và kịp thời giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến giá dịch vụ y tế mới. Trung tâm y tế Minh Long đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 4 nhưng chưa phân hạng nên kíp trực chưa bố trí được bộ phận thu viện phí trực 24/24 giờ, nhưng có phân công điều dưỡng trực từng khoa có trách nhiệm thu ứng tiền bệnh nhân nhập viện ngoài giờ và thanh quyết toán lại vào ngày hôm sau cho bộ phận kế toán thu viện phí. Treo bảng công khai giá dịch vụ y tế ở từng Khoa, Phòng và giải thích cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi có yêu cầu.

- Thường xuyên quán triệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao y đức, triển khai qui tắc ứng xử thường xuyên đến từng nhân viên ngành y tế, đưa vào tiêu chí phấn đấu của từng khoa, phòng và từng cá nhân để xét thi đua khen thưởng và đánh giá cán bộ hàng năm.

- Thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra lượng giá chuyên môn và y đức đối với toàn thể viên chức ngành y tế một năm một lần. Tổ chức nấu nồi cháo tình thương để cấp phát cho bệnh nhân mỗi tháng một lần (do tập thể và cá nhân nhân viên bệnh viện đóng góp) gần đây có một số ban ngành cũng tham gia hỗ trợ nấu và cấp phát cơm từ thiện cho bệnh nhân như cơ quan quân sự huyện, công việc này đang được duy trì mỗi tháng một lần;

2.9/ Chất lượng dạy và học chuyển biến chậm; Công tác quản lý trường lớp còn yếu kém; Tình trạng học sinh bỏ học đang gia tăng;

UBND huyện yêu cầu lãnh đạo phòng Giáo dục và đào tạo sau khi quán triệt theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý giáo dục và đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường dạy tiếng việt và toán cho trẻ Mẫu giáo 5 tuổi chuẩn bị bước vào lớp 1; tăng cường kiểm tra chuyên môn 4 trường và kiểm tra đột xuất các điểm lẻ. Khảo sát chất lượng học sinh giữa kỳ đối với bậc tiểu học, tăng cường dạy phụ đạo học sinh yếu kém, tăng cường việc dạy hai buổi trên ngày, giáo viên từng bộ môn, giáo viên chủ nhiệm đã chịu trách nhiệm chất lượng của lớp, môn mình phụ trách, chính vì vậy chất lượng học sinh có nâng lên rõ rệt, Tỷ lệ học sinh yếu kém có giảm so với đầu năm học

- Đẩy mạnh việc kiểm kê tài sản hàng năm và có kế hoạch bảo vệ CSVC của đơn vị trường quản lý và Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm hư hỏng mất mát trước chính quyền địa phương và phòng GD&ĐT. Giao trách nhiệm cho bảo vệ nhà trường quản lý bảo vệ 24/24h. Tuyên truyền PHHS và nhân dân địa phương có điểm trường lẻ để bảo vệ tài sản của nhà nước. Giao trách nhiệm cho giáo viên bộ môn, giáo viên đứng lớp về việc tự bảo vệ bảo quản CSVC điểm trường giáo viên đang dạy và quản lý thiết bị dạy và học.

Kết quả thực hiện: thời gian qua không có mất mát tài sản của nhà trường và sử dụng thiết bị có hiệu quả.

***/ Những nội dung khắc phục chưa đạt yêu cầu, cần tiếp tục thực hiện đối với UBND các xã:**

- Công tác duy tu, bảo dưỡng một số công trình nước sinh hoạt tập trung còn hạn chế, nhiều công trình không phát huy hiệu quả.

- Công tác quản lý đất đai còn hạn chế, việc giao đất, giao rừng và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ nghèo còn chậm, việc điều tra xác minh làm rõ và giải quyết các vụ tranh chấp đất đai trong nhân dân thiếu chặt chẽ, nhiều vụ việc vẫn còn để kéo dài.

- Công tác quản lý bảo vệ rừng chưa được cơ quan chức năng và UBND xã thực hiện chặt chẽ, tình trạng phá rừng vẫn còn xảy ra.

- Công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn còn thiếu chặt chẽ, tình trạng người dân tự ý bán đất cho các nhà thầu xây dựng công trình khai thác vận chuyển chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép vẫn còn đang diễn ra.

- Việc làm hồ sơ thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng một số công trình, dự án trên địa bàn do xã làm chủ đầu tư còn chậm, một số công trình thực hiện chất lượng chưa đảm bảo.

- Việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nhân dân để tăng thêm thu nhập chưa được thực hiện tốt, các chương trình hỗ trợ cho nhân dân phát triển kinh tế chưa phát huy được hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao.

Trên đây là báo cáo những kết quả đã khắc phục, những hạn chế khuyết điểm theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay./.

Nơi nhận:

- HU, HĐND huyện;
- CT, PCT;
- Các phòng ban;
- UBND các xã;
- CVP, PVP;
- Lưu VT.



**TM. UBND HUYỆN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thuận